

## Rà soát các đơn vị liên quan đến tình trạng chậm đóng BHXH

23:25 14/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa cho biết, tính đến tháng 7/2023 trên địa bàn TP. Thanh Hóa có 1.489 mã đơn vị chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền là 235,873 tỷ đồng, trong đó số tiền chậm đóng là 168,066 tỷ đồng; lãi chậm đóng là 67,807 tỷ đồng.**



*Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa.*

Trước thực trạng nợ đọng BHXH trên địa bàn TP. Thanh Hóa, BHXH tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn và thực hiện, đồng thời rà soát các đơn vị liên quan đến tình trạng chậm đóng BHXH; phối hợp với Thành ủy, HĐND, UBND TP. Thanh Hóa trong việc thực hiện các giải pháp đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo, phân công viên chức làm việc với đơn vị sử dụng lao động để đôn đốc đơn vị đóng tiền kịp thời trong tháng và tiền chậm đóng của những tháng trước; giải đáp những khó khăn, vướng mắc của đơn vị. Hằng tháng, thực hiện việc gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN đến đơn vị sử dụng lao động. Căn cứ tình hình thực tế để thành lập các đoàn thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN và thanh tra đột xuất đối với các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan phối hợp với các ban, phòng có liên quan thuộc Thành ủy, UBND TP. Thanh Hóa tham mưu cho UBND TP. Thanh Hóa và Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT TP. Thanh Hóa trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 189/KL-HĐND, ngày 18/4/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2022.

Theo báo cáo từ cơ quan BHXH tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ đọng kéo dài trên là do hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, dẫn đến một số doanh nghiệp chưa thực hiện kịp thời việc đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Một số doanh nghiệp chưa thực hiện đúng quy định trong việc thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN; chưa phối hợp với cơ quan BHXH hoặc cam kết lộ trình trả nợ nhưng không thực hiện. Một số doanh nghiệp có số tiền chậm đóng lớn và thời gian kéo dài như: Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Thanh Hóa chậm với số tiền 16,038 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV JLG Vina chậm đóng 37 tháng với số tiền 4,836 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng điện Hải Xuân VNECO chậm đóng 44 tháng với số tiền 2,767 tỷ đồng...

Một số doanh nghiệp có số tiền chậm đóng lớn, lao động ít hoặc đã giảm hết, thời gian chậm đóng kéo dài, điển hình như: Công ty CP Xây dựng Hancorp.2 chậm đóng 38,47 tỷ đồng; Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Long chậm đóng 7,825 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình giao thông 838 chậm đóng 6,607 tỷ đồng; Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Sông Chu chậm đóng 5,193 tỷ đồng...

Để hạn chế tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, thời gian tới, BHXH tỉnh Thanh Hóa sẽ phối

hợp chặt chẽ với Thành ủy, HĐND, UBND TP. Thanh Hóa thành lập tổ liên ngành thu tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN do Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa trực tiếp làm Tổ trưởng, Phó Giám đốc BHXH tỉnh làm Tổ phó Thường trực.

BHXH tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thường xuyên phối hợp với các phòng, ban, các cơ quan, đơn vị có liên quan để tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; chủ động tháo gỡ, xử lý kịp thời các vướng mắc, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh đối với người lao động và người sử dụng lao động; tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng, không để phát sinh thêm tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT; chỉ đạo Phòng Thanh tra - Kiểm tra và các phòng nghiệp vụ có liên quan phối hợp với Thanh tra TP. Thanh Hóa thực hiện thanh tra theo kế hoạch; tăng cường công tác phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng để công khai danh tính các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

**Nam Nguyễn**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/ra-soat-cac-don-vi-lien-quan-den-tinh-trang-cham-dong-bhxh>